

OIL ON THE BEARD : น้ำมันบนขนมปัง

น้ำมันบนขนมปัง



ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความเป็นผู้นำ และการเจิม

โดย อาเซอร์ อินทราเตอร์

นี่คือการเชื่อมต่อสดพิเศษระหว่างความเป็นหนึ่งเดียวกันท่ามกลางผู้นำและการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผมได้เข้าร่วมกลุ่มผู้นำหลายครั้ง อย่างเช่นกลุ่มฟื้นฟูอิสราเอล (Revival Israel team), การประชุมอาสาวัต เยชูวา (Ahavat Yeshua congregation) ในเยรูซาเล็ม, การประชุมทิเฟเรต เยชูวา (Tiferet Yeshua congregation) ในเมืองเทล อาวีฟ และสมาพันธ์เมสเซียญิกแห่งประเทศอิสราเอล (the Messianic Jewish Alliance of Israel) และทีมงานที่ผมผูกพันมาแสนนานนั่นคือทีมงานดีคูนนานาชาติ (the Tikkun International senior team) ได้แก่ แดน จัสเตอร์, อีแทน ชิคอฟ, เดวิด รูโดฟ, พอล วิลเบอร์ (Dan Juster, Eitan Shishkoff, David Rudolph, Paul Wilbur).

ในพระธรรมกิจการ บทที่ 1 เราพบว่าผู้ที่ติดตามเยชูวา (พระเยซูคริสต์ภาษาฮีบรู) อธิษฐานร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายใต้การนำของเหล่าอัครสาวก ดังนั้นไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเทลงมาในกิจการบทที่ 2 คำอธิษฐานที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเรียกร้องการปกคลุมที่พิเศษในความสัมพันธ์แห่งพระสัญญาระหว่างพวกเขาใน "แนวราบ" เลกเช่นเดียวกับ การอุทิศตัวอันบริสุทธิ์ต่อพระเจ้า ใน "แนวตั้ง"

สดุดี 133: 1-3 (KJV)

ดูเถิด ซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด เหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเครา บนหนวดเคราของอาโรน ไหลอาบลงมาบนคอเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมน เหมือนน้ำค้างซึ่งตกลงบนเทือกเขาศิโยน เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่น คือชีวิตจำเริญเป็นนิตย์

คำว่า "ขนมปัง" ในภาษาฮีบรู คือ **zakan** - รากศัพท์นั้นมาจากคำว่า "อาวโส"- **zaken** การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังไหลมาจากเยชูวาหาปโรทิตของเราผ่านทางผู้นำเหมือนกับน้ำมัน บทเพลงสดุดีสุดท้ายของดาวิดอาจจะเป็นเป็นโยชนในปัจจุบันจนถึงยุคสุดท้าย ถ้าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในหมู่ผู้นำและการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถทำให้ "ศิโยน" ถูกสถาปนาขึ้นที่นี่ พระพรมากมายของการฟื้นฟูใหญ่และชีวิตที่บังเกิดใหม่อาจปลดปล่อยมาสู่ทั่วทั้งแผ่นดินโลกก็เป็นได้ (โรม 11:12-17)

การสร้างชุมชนแห่งพันธสัญญา



โดย แดน จัสเตอร์

ในยุคสมัยแห่งความบาดหมางและสังคม "ที่เลื่อนลอย" นี้ เราจะประกาศว่า : การเชื่อฟังเยซู (พระเยซูคริสต์ภาษาฮีบรู) จำเป็นต้องมีรากฐานจากชุมชนที่มีวินัยซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้นำที่ดี

ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 16 เราอ่านเรื่องราวของคำสารภาพของเปโตรต่อเยซูว่า เปโตรกล่าว "พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า" เยสุา ตรัสตอบว่า :

มัทธิว 16:17-19

"ซีโมนบุตรโยนาห์เอ๋ย ท่านก็เป็นสุข เพราะว่าเนื้อหนังและโลหิตมิได้แจ้งความนี้แก่ท่าน แต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบ และเราบอกท่านด้วยว่า ท่านคือเปโตร และบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และประตูแห่งนรกจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นก็หาไม่ได้ และเราจะมอบกุญแจแก่ท่านของอาณาจักรแห่งสวรรค์ให้ไว้แก่ท่าน และท่านจะผูกมัดสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นก็จะถูกมัดในสวรรค์ และท่านจะปล่อยสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นจะถูกปล่อย ในสวรรค์"

บางคนพยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในการสามัคคีธรรมโดยอ้างว่าการสามัคคีธรรมของเยซูนั้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ความจริงอันน่าพิศวงซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการสามัคคีธรรมในโลกที่มองเห็นได้ สิ่งนี้เป็นสิ่งตรงข้ามกับในพระคัมภีร์ เยสุาเลือกสาวกทั้ง 12 คน ต่อมาสาวก 11 คนกลายเป็นผู้อ้าวโสแก่ผู้ที่เชื่อในเยสุา วลีที่ว่า "พวงกุญแจแห่งสวรรค์" ต้องทำกับผู้ที่มิอำนาจปกครอง ซึ่งผู้มีอำนาจเหล่านั้นคิดว่าจะถูกครอบงำโดยระบบศาลสูงสุดของเยรูซาเล็มในศตวรรษแรก การผูกมัดและการผ่อนปรนนำมาซึ่งพฤติกรรมที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง สิ่งนี้กลายเป็นรูปธรรมที่เด่นชัดและเป็นที่ยึดในศตวรรษแรก

แน่นอน! เราสามารถพูดได้ว่าผู้คนของเยสุาเป็นเหมือนกับพระกายของจักรวาลที่อยู่นอกเหนือกลุ่มคนอื่นๆที่รวมตัวกัน แต่ถ้าปราศจากการสามัคคีธรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ เราจะเป็นเพียงแค่สิ่งๆหนึ่งที่อยู่ในจักรวาลนี้ อย่างไรก็ตามทันทีหลังจากเทศกาลฟื้นเทคอส (Shavout) การร่วมตัวสามัคคีธรรมครั้งใหญ่เกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นการรวมตัวกันเพื่อฟังคำสอนของเหล่าอัครทูตและการพบปะกันทั่วไป (กิจการ 2:42) ดังนั้นเมื่อเหล่าอัครทูตเดินทางไปยังเมืองอื่น พวกเขา ก็สถาปนากลุ่มสามัคคีธรรมขึ้นภายใต้การดูแลของผู้อ้าวโส

ศูนย์กลาง

กลุ่มสามัคคีธรรมเป็นแหล่งบ่มเพาะสร้างสาวก , นั้สการ, อธิษฐาน และที่หนุนใจซึ่งกันและกัน เราเห็นสิ่งเหล่านี้ผ่านพระคัมภีร์: พระธรรมมัทธิว 28:19 แต่งตั้งพวกเราให้สร้างสาวกของพระเจ้า การสามัคคีธรรมเปรียบเหมือนศูนย์กลางของล้อรถ ซึ่งประกอบด้วยซี่ล้อรถหลายซี่ อย่างเช่น การสมรสและครอบครัว, ธุรกิจและการเงิน, ศิลปะ, การศึกษาและการตัดสินใจทางสังคม ทุกสิ่งเหล่านี้ไหลออกมาจากศูนย์กลางที่ซึ่งเป็นที่ที่มีสิทธิอำนาจ ผู้คนได้รับการฝึกฝนในวิธีการแสดงให้เห็นถึงแผ่นดินสวรรค์ในทุกๆ ส่วนของชีวิตโดยผู้นำในกลุ่มสามัคคีธรรม

ดังนั้นการสร้างชุมชนภายใต้ผู้อ้าวโสที่ตีนั้นเป็นรากฐานสำคัญต่อผู้เชื่อทุกคนในเยสุา ซึ่งเป็นสิ่งที่รองมาจากการเข้าส่วนกับพระบิดาและเยสุาเป็นการส่วนตัว

คำอธิษฐานเพื่ออย่างเร่งด่วน

พระสันตะปาปา - พระสันตะปาปาฟรานซิสมีแผนที่จะมาถึงประเทศอิสราเอลในวันอาทิตย์ แม้ว่าผู้เชื่อเมสซีเยนิกส่วนใหญ่ในประเทศอิสราเอลมีหลักข้อเชื่อตามหลักของอีแวนเจลิค (โปรเตสแตนต์) แต่ประชาชนอิสราเอลส่วนใหญ่กลับมองว่าพระสันตะปาปาเป็นเหมือนภาพที่เด่นชัดที่สุดที่เกี่ยวข้องกับเยชูวา โปรตอธิษฐานเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสำนักวาติกันและรัฐบาลอิสราเอล



ประเทศอียิปต์ - การเลือกตั้งประธานาธิบดีจะถูกจัดขึ้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ อับเดล ฟาธา อัลซีซี เป็นที่ชื่นชอบอย่างท่วมท้น ผู้ซึ่งเชื่อว่าอิสลามหัวรุนแรงได้ก่อความเสียหายกับประเทศอียิปต์และระบบความมั่นคงที่ร่วมมือกับประเทศอิสราเอลได้เพิ่มขึ้น โปรตอธิษฐานเพื่อรัฐบาลของประเทศอียิปต์ที่มั่นคงท่ามกลางการเพิ่มเสรีภาพในการนับถือศาสนา

นิมิตสำหรับ Shavuot (เทศกาลเพนเทคอสต์)



ในวิดีโอนี้ อาเซอร์อธิบายถึงนิมิตที่ว่าทำไมเราที่อยู่ในพันธกิจการฟื้นฟูอิสราเอล (Revive Israel) จึงเร่งด่วนในการเรียกให้ท่าน เป็นหุ้นส่วนกับเราเพื่อเทศกาลเพนเทคอสต์ (Shavuot) ในปีนี้ สำหรับเราสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เหตุการณ์หนึ่งเท่านั้น แต่เรามีความเชื่อจากพระคัมภีร์ที่ว่าพระเจ้าจะทรงเทพพระวิญญาณของพระองค์มาเหนือทุกชีวิตในช่วงยุคสุดท้าย (กิจการ 2:17-21) สำหรับเหตุการณ์นี้ เยชูวากำลังมองหาพระกายของพระองค์ทุกมุมโลกที่จะมีความเชื่อร่วมกันและร่วมกันอธิษฐานเพื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกผ่านเหตุการณ์ที่กำลังจะมานี้

เชิญ ร่วมงานกับเรา, เริ่มเวลา 18:00(เวลา 22.00น.เวลาในประเทศไทย) ในวันที่ 3 มิถุนายน 2014 (ตามเวลาประเทศอิสราเอล) เป็นเวลา 12 ชั่วโมงผ่านการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ ลิงสำหรับดูการถ่ายทอดสด :

<http://reviveisrael.org/annual-events/shavuot>

* สำคัญ *

ในการดูคุณจะต้องป้อนรหัสผ่านนี้ *globalrevival*
(รหัสผ่านจะไม่ปรากฏในเว็บไซต์)